

'Đi trước, mở đường' đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

16:48 01/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 1/8/1930 được chọn là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngành Tuyên giáo luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó



Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pha Long, Bộ đội Biên phòng Lào Cai tuyên truyền biện pháp phòng dịch cho đồng bào dân tộc thiểu số_Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Kế thừa, phát huy truyền thống 93 năm qua, ngành Tuyên giáo đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, với chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt trên các mặt công tác.

Trong hơn 2,5 năm qua kể từ sau Đại hội XIII của Đảng, điểm sáng nổi bật là sự đổi mới, nâng cao

hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, nhất là những chủ trương mới, qua đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đổi mới sáng tạo phương thức tuyên truyền nghị quyết

Theo Tiến sĩ Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, phát huy vai trò “đi trước, mở đường”, ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương tích cực, chủ động tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kịp thời tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch, Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ban cũng nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, cần thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc, bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ, nhằm đưa những quyết định của Đại hội nhanh chóng trở thành hiện thực sinh động.

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn cả nước, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ động tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị chủ trương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến, bảo đảm yêu cầu thiết thực, hiệu quả, thực chất. Tại Hội nghị này, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp tham gia truyền đạt Nghị quyết, nên hiệu quả quán triệt, tuyên truyền rất cao.

Hình thức trực tuyến cũng được áp dụng rộng rãi trong các hội nghị khác của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương nhằm triển khai nghiên cứu, học tập, cụ thể hóa, thực thi Nghị quyết Đại hội XIII, như Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Trong đó, Tổng Bí thư trực tiếp chủ trì một số hội nghị, thể hiện sự đổi mới trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách chuyên sâu theo các lĩnh vực, đúng theo tinh thần: “Trên dưới đồng lòng” và “Đọc ngang thông

suốt".

“Hình thức trực tuyến cho phép việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết diễn ra cùng một thời điểm, phạm vi rộng, số lượng đại biểu tham dự lớn, tính thời sự cao, tiết kiệm thời gian, kinh phí. Việc đôn đốc, kiểm tra, nắm bắt tình hình quán triệt, triển khai học tập nghị quyết của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới thuận tiện. Báo chí được định hướng trực tiếp, kịp thời”, Tiến sĩ Đoàn Văn Báu cho biết.

Sau hội nghị trực tuyến, Ban Tổ chức hội nghị có thể gửi video bài giảng để cung cấp cho các địa phương, đơn vị tiếp tục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Như vậy, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hết sức phức tạp, gây nhiều khó khăn, trở ngại đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, song việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được cấp ủy đảng, các cấp, các ngành chủ động, linh hoạt, kịp thời triển khai một cách hiệu quả bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo kết quả điều tra của Viện Dư luận xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao các hình thức tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Là người được tham dự các hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt nghị quyết của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thời gian qua, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Đảng tiến hành Đại hội XIII trong bối cảnh khá đặc biệt, chưa từng có tiền lệ là trong tình trạng đại dịch COVID-19 đang hoành hành. Trong bối cảnh đó, ngành Tuyên giáo đã thể hiện được phương châm biến nguy thành cơ, biến những bất lợi do COVID-19 gây ra thành động lực cho đổi mới, sáng tạo phương thức tuyên giáo, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hội nghị trực tuyến mang quy mô toàn quốc, từ Trung ương đến tận cơ sở, giúp lan tỏa rất nhanh chủ trương, nghị quyết của Đảng.

"Trước kia tầng tầng, nấc nấc, từng cấp bậc, từ cấp trung ương đến cấp trực thuộc Trung ương rồi đến quận, huyện, xã, phường truyền đạt nghị quyết, thì nay chỉ gói gọn trong một hội nghị trực tuyến. Thậm chí có những hội nghị, đích thân những đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, những người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và soạn thảo văn kiện ấy truyền đạt đến 1/5 đảng viên, tức là gần 1.000.000 người được nghe đồng thời một lúc. Như vậy, nghị quyết vào cuộc sống rất nhanh và có tính thuyết phục rất cao", Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Văn Cường cho hay.

Là một cán bộ cấp cơ sở, bà Phan Thanh Yên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, cho biết trước đây cán bộ cấp cơ sở như bà thường phải đợi một khoảng thời gian tương đối dài để được tham dự hội nghị phổ biến, quán triệt nghị quyết mới của Đảng do địa phương tổ chức. Điều này có những bất cập, đơn cử như cùng cấp cơ sở nhưng nơi này được phổ biến nghị quyết và triển khai vào thực tế, trong khi có nơi còn phải đợi phổ biến. Từ đó có độ vênh trong triển khai nghị quyết. Tuy nhiên, kể từ khi Đảng triển khai hình thức hội nghị trực tuyến phổ biến nghị quyết của Trung ương đến tận cơ sở thì những bất cập trên cơ bản được khắc phục.

"Nghị quyết của Đảng là những định hướng phát triển đất nước, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, khi được nghe phổ biến trực tiếp từ các đồng chí lãnh đạo Trung ương sẽ giúp cán bộ, đảng viên cơ sở hiểu rõ, hiểu sâu hơn, qua đó tạo được thống nhất nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, đồng thuận trong nhân dân. Đây là tiền đề cho sự thành công trong tổ chức thực hiện nghị quyết, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống", bà Phan Thanh Yên nhấn mạnh.

Khát vọng chấn hưng, phát triển văn hóa dân tộc



Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo mà trọng tâm là chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU)_Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường, một dấu ấn của ngành Tuyên giáo thời gian qua đó là Ngành đã tích cực đưa các chủ trương, đường lối của Đảng sớm đi vào cuộc sống, nhất là những vấn đề thời sự.

Một trong những chủ đề lý luận thời gian qua mà Đại hội XIII đề ra như một nhiệm vụ trọng tâm, đó là xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong mối quan hệ thống nhất, biện chứng, tạo nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Trên cơ sở đó, tháng 11-2021, Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII về lĩnh vực văn hóa. Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó phác thảo nội hàm của hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại.

Triển khai những định hướng, chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, thời gian qua, ngành Tuyên giáo đã liên tục tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học để làm rõ và phát huy các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam

trong thời kỳ mới; cùng với đó là tăng cường chăm lo cho đội ngũ các văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa trên cả nước.

Giải pháp thứ hai về chấn hưng và phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam, trong bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, có nêu: Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới; sớm khắc phục tình trạng chắp vá, tùy tiện trong bố trí cán bộ làm công tác văn hóa, ở cả trung ương và địa phương.

Với nhận thức như vậy, lần đầu tiên, ngành Tuyên giáo đã tham mưu cho Đảng tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu để “cần kíp” phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong và ngoài nước đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, văn học, nghệ thuật của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.



Thực hiện phương châm "3 bám, 4 cùng" với đồng bào vùng biên, cán bộ Đôn Biên phòng A Pa Chải đã giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Nếu như Hội nghị Văn hóa toàn quốc để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa diễn ra cách đây hơn 1 năm là dịp Đảng đưa ra “cương lĩnh” mới về văn hóa thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thì Hội nghị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ nhân dịp Xuân Quý Mão 2023 có thể coi như một “Hội nghị Diên Hồng” về văn hóa, trí thức.

330 đại biểu, trong đó có 210 đại biểu đại diện cho giới trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ có nhiều thành tích xuất sắc đã cùng trao đổi, chia sẻ cởi mở về những kinh nghiệm, kết quả nổi bật và quyết tâm cống hiến, cũng như “hiến kế”, đề xuất những giải pháp cho Đảng, Nhà nước trong việc thu hút nhân tài, phát triển văn hóa, thực hiện mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho rằng lúc này Đảng cần tiếp tục đầu tư cho các văn nghệ sỹ. “Đây là đầu tư lớn nhất, quan trọng nhất. Đầu tư đó sẽ tạo ra cảm hứng lớn nhất và sự thấu hiểu lớn nhất về các nhà văn” - ông Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh. Đồng thời ông cho rằng, khi “chúng ta đặt lòng tin thì họ sẽ mở lòng, bày tỏ và hiến thân”.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, việc triển khai khẩn trương, quyết liệt những định hướng, chủ trương lớn của Đảng về văn hóa sẽ giúp tạo ra một nguồn sinh lực mới, khí thế mới cho sự nghiệp xây dựng, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, được dư luận rộng rãi hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ cao.

“Điều đó đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta về quyết tâm xây dựng văn hóa trong thời kỳ mới... Đây là những tín hiệu rất đáng mừng đối với những người yêu văn hóa và nhân dân cả nước. Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong việc khai thông nhận thức hơn nữa về vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững đất nước, từ đó hình thành nên các hành động cụ thể, thực tiễn phù hợp để tạo điều kiện phát triển văn hóa cũng như để văn hóa góp phần tích cực hơn cho sự phát triển đất nước”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn khẳng định.

Những kết quả, dấu ấn nổi bật đã đạt được thời gian qua là hành trang quý báu để ngành Tuyên

giáo của Đảng không ngừng đổi mới, sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thách thức, vững bước đi lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng vai trò “đi trước mở đường” trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở đất nước ta vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/di-truoc-mo-duong-dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song>